

Lê Thị Ái Diệp, con gái của Lê Văn Mạnh K24 Lê Văn Mạnh đang cư ngụ tại Đà Nẵng

Năm 1995 Lê Thị Ái Diệp là em bé thần đồng
Năm 2005 em được học bổng toàn phần du học Thụy Sĩ

LÊ THỊ ÁI DIỆP

Thầy Nguyễn Đức Thắng -Hiệu trưởng trường PTCS Nguyễn Viết Xuân nói với tôi :

-Từ khi thành lập trường đến nay, em Diệp là trường hợp đầu tiên và nói không ngoa đó là một "Thần đồng"!

Lê Thị Ái Diệp sinh ngày 13-4-1986, hiện là học sinh lớp 4/1 trường Nguyễn Viết Xuân, TP Đà Nẵng. Năm lên 3 tuổi em được ba là anh Lê Văn Mạnh dạy học tiếng Việt. Sau khi Diệp đọc tiếng Việt thông suốt, anh Mạnh bắt đầu dạy kèm xen kẽ tiếng Anh. Đầu tiên, anh Mạnh cho Diệp học từ vựng theo cuốn "1.000 words for children". Đến lúc em đọc được 500 từ thì anh Mạnh bắt đầu cho học từng đoạn câu. Năm lên 5 tuổi, Lê Thị Ái Diệp đã thuộc 1.400 từ tiếng Anh! Một con số không phải là dễ dàng ngay cả với người lớn.

Năm 1991, Sở Giáo dục -Đào tạo QN-ĐN tiến hành khảo sát khả năng tiếng Anh của em. Trong phần nhận xét của Ban giám khảo có ghi: "Khả năng nghe hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh của cháu rất tốt. Sử dụng từ vựng và học rất chắc chắn...". Cùng năm đó, Báo Tuổi Trẻ đã trao học bổng "Vi ngày mai phát triển" cho em.

Theo lời thầy Nguyễn Đức Thắng, tôi tìm đến số nhà 49/15 đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng. Lúc ấy là 11 giờ trưa, Diệp đi học chưa về. Anh Lê Văn Mạnh cho tôi hay anh có con toàn là gái. Chị đầu của Diệp là Lê Thị Ái Huyền (hiện đang học lớp 12 Trường



Lê Thị Ái Diệp.

Phan Châu Trinh) cũng ở trong đội học sinh chuyên toán của tỉnh. Năm lớp 10, Huyền được giải khuyến khích cuộc thi tiếng Anh toàn tỉnh. Anh Mạnh trước đây làm nghề bện chổi dót, vợ anh nghề buôn bán nhỏ. Gia đình rất nghèo lại phải nuôi con ăn học nên khá chật vật. Bây giờ anh có thêm nghề dạy kèm tiếng Anh. Chuyện trò được hồi lâu thì Diệp đi học

về. Em chào tôi rồi vào bế em thay cho ba. Trường Nguyễn Viết Xuân khá xa nhà nên mỗi bữa đi học em được thầy chủ nhiệm Ngô Lý chở đi.

Lê Thị Ái Diệp là học sinh giỏi toàn diện. Tôi xem học bạ của em tại trường, 3 năm liền em là học sinh giỏi. Điểm trung bình môn năm lớp 1: 9,4, lớp 2: 9,3 và lớp 3: 9,5. Đặc biệt, toán và ngoại ngữ bao giờ em cũng được 10 điểm. Hiện nay em đã có bằng C tiếng Anh loại khá. Trung tâm Anh ngữ Trần Cao Vân miễn phí hoàn toàn cho em trong suốt quá trình học. Các khoản tiền xây dựng cơ bản cũng được Ban Giám hiệu trường Nguyễn Viết Xuân linh động miễn giảm.

Thật đáng tiếc cho đến nay, Hội Khuyến học tỉnh và các khoa Toán, Ngoại ngữ của các trường Đại học tại Đà Nẵng chưa có sự quan tâm bồi dưỡng năng khiếu cho em.

Khi tôi chuẩn bị ra về, anh Mạnh chia cho tôi cuốn English-Vietnamese Dictionary (khổ

CÔ BÉ "THẦN ĐỒNG"

9 x 13) rách tả tơi, nhiều chỗ không còn đọc được nữa. Anh bảo tôi:

-Đây là cuốn tự điển duy nhất trong nhà do một người bạn tặng. Vậy mà Diệp đã học thật tốt trong mấy năm qua...

Tôi thắm hứa, sau khi bài này được đăng lên báo, số tiền nhuận bút ít ỏi kia... it ra cũng giúp cho em Lê Thị Ái Diệp có được một cuốn tự điển mới hơn.

SON KA

THANH NIÊN

Số 263
(3559)
THỨ BA
20.9.2005
17.8 ÁT DẬU
GIÁ :
1.300 ĐỒNG

DIỄN ĐÀN CỦA HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

Báo Thanh Niên điện tử: www.thanhnien.com.vn (tiếng Việt) - www.thanhniennews.com (tiếng Anh)

TÒA SOẠN : Hẻm 218 Tây Sơn - ĐT: 8570997, 8570981 - Fax: (844) 8570948 - E-mail: tbhanoi@thanhnien.com.vn TP Hồ Chí Minh: 248 Cống Quỳnh, Q.1 - ĐT: 8394046, 8332955, 8322026 - Fax: (844) 8322025 - E-mail: toasoan@thanhnien.com.vn

7 học sinh giỏi được cấp ngân sách du học nước ngoài

(TN) Sáng 19.9, ông Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo cho biết, UBND thành phố vừa quyết định cấp 25.000 USD học phí hai năm đại học cho học sinh Lê Thị Ái Diệp du học tại Học viện Du lịch và khách sạn Thụy Sĩ (HTI) từ niên khóa 2005-2006. Đây là một trong 7 học sinh xuất sắc thuộc Trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn đã đoạt các giải thưởng quốc gia và thi đỗ đại học vừa qua. Các sinh viên trước đó đã được nhận vào học tại các đại học lớn ở Pháp, Anh, Bỉ và Singapore với mức học phí hàng năm do ngân sách thành phố cấp từ 5.000 USD trở lên. Chương trình cử các học sinh khá giỏi đi du học nước ngoài này thuộc chiến lược đào tạo nhân tài của TP Đà Nẵng. **HUYỀN THU**

Lê Thị Ái Diệp

